



## ประกาศกองกิจการนักศึกษา

### เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565

โดยที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายยกเลิกและไม่อนุญาตให้ทุกองค์กรภายใต้การดูแลขององค์การนักศึกษากิจกิจกรรมที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและระบบโชตศุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นั้น

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรการของมหาวิทยาลัย และนโยบายด้านการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 โดยให้ยึดแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

#### แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษา

1. “กิจกรรมนักศึกษา” หมายความว่า กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง สนับสนุน และพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษานอกชั้นเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
2. การจัดกิจกรรมนักศึกษา ต้องมีผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำโครงการเสนอและผ่านการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และได้รับการอนุมัติโครงการโดยคณะวิชา หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลวิทยาเขต/พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
3. การจัดกิจกรรมนักศึกษา ต้องมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ กำกับดูแลนักศึกษา เพื่อให้กิจกรรมดำเนินการอย่างสร้างสรรค์ เป็นไปตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และอยู่ในกรอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดจนอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยในสวัสดิภาพและสวัสดิการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
4. การจัดกิจกรรมนักศึกษา ต้องดำเนินการตามหลักการ ขอบเขต เงื่อนไข และระยะเวลา ตามที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น โดยทุกกิจกรรมต้องดำเนินการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้นการจัดกิจกรรมนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยต้องได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
5. การจัดกิจกรรมนักศึกษา ต้องมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 อาทิ การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ การสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีจุดบริการล้างมือ เจลหรือน้ำยาแอลกอฮอล์ ดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่การจัดกิจกรรมและอุปกรณ์ที่สัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้หลักการเว้นระยะห่าง หรือดูแลให้มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ที่ทางราชการกำหนด และประกาศของจังหวัดที่ตั้งเป็นสำคัญ

6. การจัดกิจกรรมนักศึกษา ต้องมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งลักษณะกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พิจารณาว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ และเป็นไปตามความสมัครใจ โดยอาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา สามารถเข้าสังเกตการณ์กิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้

7. การจัดกิจกรรมนักศึกษา ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ห้ามล่วงเกินสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ เคารพสิทธิตามหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมของบุคคล และสิทธิความเท่าเทียมทางเพศสภาพ โดยไม่ก่อเกิดความรุนแรงต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้จัดกิจกรรม

8. การจัดกิจกรรมนักศึกษา ห้ามเกี่ยวข้องกับการพนัน สิ่งเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้แก่คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัย ศิลปากร และศีลธรรมอันดีของสังคมไทย

9. การจัดกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 เป็นช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ดังนั้น การจัดกิจกรรมสามารถดำเนินการได้เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 17.00 - 20.00 น. (งดใช้เสียงดังรบกวนหลังเวลา 21.00 น.) หรือให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมตามประกาศของคณะวิชา หรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลวิทยาเขต/พื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมนักศึกษาอันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนาศักยภาพและทักษะนักศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของ หลักสูตร/สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะวิชา สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม หากพบเห็นกิจกรรมนักศึกษาที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของกองกิจการนักศึกษา ([www.dsa.su.ac.th](http://www.dsa.su.ac.th)) หรือสายด่วนวินัยนักศึกษา 09 8595 9297

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565



(อาจารย์ ดร.ปวีศ มินา)

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา